

เพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) กรณีผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในเรื่องดังกล่าวได้ ดังนั้น กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการจัดการสถานที่ควบคุม และมีชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง อยู่ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ หรือกรณีชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาพำนักอาศัยในพื้นที่จังหวัด เป็นเวลานาน หากบุคคลดังกล่าวเดินทางเข้ามาประเทศไทยจากประเทศต้นทางที่เป็นเขตโรคติดต่อ หรือเป็น พื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และทางราชการขอความร่วมมือเพื่อให้มาอยู่ในสถานที่ควบคุม จึงเป็นการดำเนินการ หรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง ตามระเบียบดังกล่าว ไม่ว่าเป้าหมายการดำเนินการจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้างต้นได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและ

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๕๙

ผู้ประสานงานโดย

นางสาวนวรรตน์ จ้อยสูงเนิน ๐๘๙-๙๒๕-๒๖๐๑

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๖๔



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ทหารเรือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต)

ด้วยจังหวัดภูเก็ตขอหารือ กรณีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ข้อ ๓ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์ลักษณะและแนวทางจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) กรณีผู้เดินทางจำนวนมากกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีผู้ที่เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดทั้งชาวไทยและต่างประเทศ กรณีชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาพำนักอาศัยในพื้นที่จังหวัดเป็นเวลานาน หากบุคคลดังกล่าวเดินทางเข้ามาประเทศไทยจากประเทศต้นทางที่เป็นเขตโรคติดต่อ หรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง และทางราชการขอความร่วมมือเพื่อให้มาอยู่ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้บุคคลเป้าหมายที่ต้องควบคุมและเฝ้าระวังตามหนังสือดังกล่าวได้ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓ กำหนดว่า เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) มีวัตถุประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการจัดสถานที่ควบคุม

/เพื่อสังเกต...